
สรุปผลการถอดบทเรียนประเมิน คปสอ.ติดดาว และ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2562  (ในส่วนผู้รับประเมิน) 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมสิรินธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

ล าดับ  ประเด็น 
ข้อค้นพบ ผู้รับประเมิน คปสอ.ติดดาว ข้อค้นพบ ผู้รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

สิ่งท่ีดีแล้ว ควรท าต่อ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง หรือโอกาส

พัฒนา 
สิ่งท่ีดีแล้ว ควรท าต่อ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง หรือโอกาส
พัฒนา 

1 การชี้แจง/
ถ่ายทอด 
วัตถุประสงค์ 
เกณฑ์ และ
รูปแบบการ
ประเมิน 

-สามารถแปลงนโยบายใน
ระหว่างปีมาปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินได้ 

-ยังมีการถ่ายทอดที่ไม่ชัดเจน -การถ่ายทอดชัดเจน รพ.สต.เข้าใจ
มากขึ้น 

-เกณฑ์ปรับปรุงบ่อย บางรพ.สต.อาจ
ตามไม่ทัน 

2 การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนการ
ประเมิน  

 -ให้ สสจ.มาสอน/พัฒนา การ
เขียน CUP Profile และมีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างอ าเภอ 

-CUP ถอดบทเรียนร่วมกับรพ.สต.
ตั้งแต่ต้นปี เพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ 
-รพ.สต.มีการอ่านและเตรียมความ
พร้อมไว้สามารถแจ้ง CUP ได้ว่า
ต้องช่วยพัฒนาตรงไหน 
-CUP ลงนิเทศตั้งแต่ต้นปี และ 
พ่ีเลี้ยงลงติดตามอีกครั้งก่อนการ
ประเมิน 

 

3 เกณฑ์การ
ประเมิน  

-เป็นเครื่องมือที่ดีในการนิเทศ 
ก ากับติดตามพ้ืนที่ 

-ควรปรับหลักเกณฑ์การเขียน 
Profile การคิดคะแนนรพ.สต. 
และ To Excellence ไม่ควรแค่
วิชาการอย่างเดียว การประกวด
อ่ืนๆควรนับรวมด้วย 

-เกณฑ์ประเมินใช้ของกระทรวงฯท า

ให้เกณฑ์นิ่งตั้งแต่ต้นปี 

-เกณฑ์แพทย์แผนไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงในตอนท้าย 
-เกณฑ์ทั้งหมดควรนิ่ง และชัดตั้งแต่
ต้นปี 
-การแยกเกณฑ์หมวดบริการ SML 
ยังไม่ชัดเจน 



ล าดับ  ประเด็น 
ข้อค้นพบ ผู้รับประเมิน คปสอ.ติดดาว ข้อค้นพบ ผู้รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

สิ่งท่ีดีแล้ว ควรท าต่อ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง หรือโอกาส

พัฒนา 
สิ่งท่ีดีแล้ว ควรท าต่อ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง หรือโอกาส
พัฒนา 

-เกณฑ์ยังไม่นิ่งทั้งหมด ควรมี
ช่องทางการสื่อสารเวลาปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ให้รีบทราบรวดเร็ว ทั่วถึง 
-เกณฑ์อุปกรณ์ควรมีรายละเอียด
มาตรฐานไว้เพ่ือการจัดซื้อได้ตอบ
โจทย์ 
-ยังไม่เห็นการตกลงของกรรมการใน
การให้รายละเอียดเกณฑ์ 

4 บรรยากาศใน
การประเมิน  

บรรยากาศดี  บรรยากาศดี เป็นกันเอง ประเมิน
แบบพ่ีน้อง ไม่เครียด มีการชี้แจง 
และเติมเต็มส่วนขาดจากปีที่แล้ว 

 

5 ความ
เหมาะสมของ
ผู้ประเมิน  

  -การประเมินเป็นแบบกัลยาณมิตร 
มีการแนะน า แลกเปลี่ยน ต่อรอง 
ได้ 
-ผู้ประเมินมีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม อาจแตกต่างบ้างในเรื่อง
การตีความรายละเอียดของเกณฑ์ 

-อยากให้เป็นกรรมการชุดเดียว แต่
การพัฒนาจริงเป็นไปได้ยาก 
 

6 ความ
เหมาะสมของ
ระยะเวลาและ
ก าหนดการ  

   -เพ่ิมเวลาการน าเสนอเพ่ิมมากข้ึน
เป็น 20 นาที 



ล าดับ  ประเด็น 
ข้อค้นพบ ผู้รับประเมิน คปสอ.ติดดาว ข้อค้นพบ ผู้รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

สิ่งท่ีดีแล้ว ควรท าต่อ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง หรือโอกาส

พัฒนา 
สิ่งท่ีดีแล้ว ควรท าต่อ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง หรือโอกาส
พัฒนา 

7 รูปแบบและ
กระบวนการ
ในการประเมิน 

  -ทีมน าในภาพ CUP และสสอ.มีส่วน
ช่วยได้มาก 

-บางแห่งที่บุคลากรน้อยต้องรอตอบ
ค าถามกันนาน 
-ส่วนของตัวชี้วัดอยากมีเวทีการ
พูดคุยกับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 

8 ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงาน
ส าเร็จ 

 -คปสอ. มีทีมท างานเสริมให้รพ.สต. 
-นโยบายผู้บริหาร ก าหนดชัดเจน ติดตามต่อเนื่อง 
-ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 
-CUP สนับสนุน คน เงิน ของ เต็มที่ 

9 ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
อ่ืน ๆ ในการ
พัฒนา 

 -ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้น าชุมชนรับทราบ เพ่ือเกิดการรับรู้และร่วม
พัฒนา 
-รพ.สต.ที่อยู่กันน้อยควรพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือให้พอเพียงก่อน 
-ทบทวนระหว่างรพ.สต.ทีมคีนน้อย กับท่ีมคีนมากมีผลกับคะแนนหรือไม่ 
-ผ่าน 5 ดาวแล้วควรรักษามาตรฐาน 2 ปี 

10 ประโยชน์ที่
ได้รับ 

คปสอ.ได้มีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าเดียวกัน 
รู้งานนอกเหนือจากท่ีตนเองรับผิดชอบ 

-รพ.สต.ได้รับงบประมาณในการพัฒนาต่อ 
-เป็นผลดีถึงประชาชน รพ.สต.ได้พัฒนาต่อยอดทุกๆปี 

11 ควรมีการ
ประเมินคปสอ.
ติดดาวในปี
หน้าหรือไม่ 
อย่างไร 

-ควรมีการประเมินต่อเพ่ือให้เชื่อมโยงกับการประเมิน รพ.สต. -รพ.สต.ต้องประเมินต่อโดยพัฒนาเกณฑ์ เช่นปรับ 5 ดาวจาก 80 เป็น 85 
เป็นต้น 
-ต้องให้โอกาสพ่ีเลี้ยง หรืออ าเภอประเมินเองบ้าง เช่นเว้นวรรค 1 ปี โดย
CUP ประเมินเอง 
-ควรเว้นช่วงบ้างให้มีเวลาผ่อนคลาย หรือมีต่อแต่ปรับรูปแบบเป็นปรับ
เกณฑ์ที่รักษาสภาพกับประเมิน และเพ่ิมเกณฑ์ท่ีส่งผลถึงประชาชน 



ล าดับ  ประเด็น 
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สิ่งท่ีดีแล้ว ควรท าต่อ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง หรือโอกาส

พัฒนา 
สิ่งท่ีดีแล้ว ควรท าต่อ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง หรือโอกาส
พัฒนา 

-ประเมินแต่ละครั้งเกิดความเครียด ควรให้ทีม CUP ประเมินส่งผลมาให้ 
สสจ. แล้วสสจ.สุ่มประเมินรับรอง เพ่ือลดภาระงาน 
-ประเมินรับรองโดยทีมพ่ีเลี้ยงในรพ.สต.ที่ผ่านแล้วแล้วมาประเมินใหม่อีกปี  

 




